

Số: /BC-SLĐTBXH

Đồng Tháp, ngày tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Đánh giá sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020

Kính gửi: Cục Trẻ em

Căn cứ văn bản số 408/TE-PTTG ngày 18/8/2021 của Cục Trẻ em về việc nghiên cứu, đánh giá sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2021-2030, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo, đánh giá sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em và kế hoạch triển khai nghiên cứu, đánh giá sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2021-2030 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

1. Xây dựng và phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 1235

- Căn cứ Quyết định 1235/QĐ-TTg ngày 03/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016 - 2020, Ủy ban nhân dân Tỉnh giao Sở Lao động - TB&XH chủ trì phối hợp các Sở, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh triển khai thực hiện Chương trình 1235.

- Sở Lao động - TB&XH lấy ý kiến các Sở, ngành Tỉnh và tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 20/01/2016 về thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020. Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ngành, Đoàn thể và Ủy ban nhân dân 12/12 huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch và lồng ghép triển khai thực hiện Kế hoạch thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020 và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm.

- Sở Lao động - TB&XH ký kế hoạch liên ngành triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em như: Kế hoạch liên tịch với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Công an tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật trong học đường năm học 2017 - 2018; liên tịch với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khảo sát ý kiến trẻ em trong trường học, phụ huynh học sinh và tổ chức tập huấn nhóm trẻ em nòng cốt, sinh hoạt dưới cờ năm 2019; liên tịch với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn trẻ em và trại hè “Ước mơ hồng” hàng năm; liên tịch với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh tổ chức Hội trại Thể thao -

Văn hóa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh vào năm 2016, 2017 thu hút 520 em tham gia.

- Sở Thông tin và Truyền thông ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các cơ quan báo chí trong tỉnh và hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.

- Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện trong các trường, các cấp học của Tỉnh. Trong đó có một số văn bản trọng tâm, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề có liên quan đến trẻ em gồm: Quyết định số 1209/QĐ-SGDĐT ngày 12/12/2016 về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020; các văn bản triển khai thực hiện liên quan đến bảo vệ trẻ em như: triển khai Nghị định số 80/2017/NĐ/CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; triển khai các hoạt động giáo dục ngoại khoá năm học 2017 - 2018; ngăn chặn tình trạng xâm hại, bạo hành trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non; ban hành Kế hoạch hướng dẫn thực hiện Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục tỉnh Đồng Tháp đến năm 2021; văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường; thực hiện các biện pháp phòng ngừa và Quy trình xử lý bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai văn bản pháp luật mới ban hành, trong đó có Luật Trẻ em năm 2016 và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 đến công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn Tỉnh.

2. Pháp luật, chính sách về trẻ em được tham vấn ý kiến trẻ em

- Sở Lao động - TB&XH Đồng Tháp đã triển khai đến cấp huyện, xã và các trường học nội dung Thông tư số 36/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động - TB&XH về hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em.

- Tuy nhiên, từ đầu năm 2019, tỉnh Đồng Tháp chưa ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em. Các chương trình, chính sách các cấp tại địa phương chủ yếu tiếp tục thực hiện theo kế hoạch từ đầu giai đoạn và những năm trước.

- Hàng năm, Sở Lao động - TB&XH tổ chức lấy ý kiến trẻ em thông qua mạng internet về các vấn đề liên quan đến thực hiện quyền trẻ em và vấn đề trẻ em quan tâm trong toàn tỉnh để cập nhật tình hình và đánh giá được sự hiểu biết, sự quan tâm của trẻ em để phối hợp các ngành và tham mưu UBND Tỉnh chỉ đạo thực hiện các hoạt động đáp ứng nhu cầu thực tế và nguyện vọng chính đáng của trẻ em.

3. Truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em

a) Mục tiêu:

Nâng cao nhận thức, cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em cho các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em.

b) Nội dung thực hiện:

- Sở Lao động - TB&XH chọn 12 xã điểm (mỗi huyện 01 xã) để thực hiện thí điểm các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em. Tại các xã được chọn, Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã tổ chức truyền thông, tư vấn mỗi năm 03 cuộc, cung cấp kiến thức bảo vệ trẻ em và quyền tham gia của trẻ em cho gia đình có trẻ em hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Đến nay, đã tổ chức được 144 cuộc có trên 129.080 người tham dự.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thực hiện 55 chuyên mục Vì trẻ em và 36 Chuyên trang Vì trẻ em trên Báo Đồng Tháp; có trên 3.400 tin, bài được đưa tin trên Đài truyền thanh cấp huyện và Trạm truyền thanh cấp xã, nội dung tuyên truyền về Công ước Quốc tế Quyền trẻ em và những điểm mới của Luật Trẻ em năm 2016. Thực hiện 44 Chương trình tư vấn pháp luật trực tiếp trên sóng truyền hình để phục vụ công tác tuyên truyền pháp luật cho người dân trong và ngoài tỉnh, cùng các văn bản pháp luật có liên quan, giới thiệu phổ biến những mô hình hay trong công tác bảo vệ trẻ em. Thực hiện tuyên truyền thông tin, cảnh báo những nguy cơ, hiểm họa đối với trẻ em; giới thiệu mô hình, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong công tác bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ và giáo dục trẻ em. Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động Vì trẻ em với các chủ đề do Cục trẻ em hướng dẫn, chỉ đạo các Sở, ngành, đoàn thể và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ liên quan, xây dựng kế hoạch triển khai hoặc lồng ghép nội dung thực hiện Tháng hành động vì trẻ em vào chương trình, kế hoạch công tác năm của đơn vị để thực hiện, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em; tăng cường vận động nguồn lực hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tuyên truyền về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 và đường dây tư vấn bảo vệ trẻ em của Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 0277 8516171, hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, địa chỉ tin cậy tại các địa phương, để mọi người dân và trẻ em liên hệ miễn phí khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho trẻ em và đảm bảo an toàn cho trẻ em trong tình hình dịch bệnh; nhân bản đĩa truyền thông về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước để chuyển về địa phương phát trên hệ thống truyền thanh cấp huyện và loa truyền thanh cấp xã.

- Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền rộng rãi và thường xuyên các nội dung trên chuyên mục “Chính sách pháp luật” của Đài Phát

thanh và Truyền hình Đồng Tháp, chuyên mục “Tìm hiểu pháp luật” của Báo Đồng Tháp, Trang thông tin điện tử, trang facebook của Sở Tư pháp. Biên soạn, phát hành trên 8.000 tờ gấp cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, chú trọng giới thiệu, phổ biến Luật Trẻ em và phát 36.000 bản tin Tư pháp, trong đó có trên 500 bài viết giới thiệu văn bản pháp luật, những nội dung có liên quan đến trẻ em gửi đến các xã, phường, tổ hòa giải cơ sở để làm tài liệu nghiên cứu, phục vụ cho công tác tuyên truyền pháp luật ra dân. Thành lập 144 câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý, tổ chức trợ giúp pháp lý cho trẻ em và đăng ký khai sinh đúng hạn; cấp thẻ bảo hiểm y tế đầy đủ và thực hiện tốt chính sách khám, chữa bệnh nhất là trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ em nghèo và trẻ em là đối tượng bảo trợ xã hội được 268 trường hợp. Mở phiên tòa xét xử lưu động được 453 cuộc, có 6.576 lượt người tham dự về giúp cho cha mẹ, người nuôi dưỡng trẻ em nâng cao nhận thức về giáo dục trẻ em, tránh để trẻ em vi phạm pháp luật.

- Sở Thông tin và Truyền thông theo nhiệm vụ, chức năng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về thông tin và truyền thông, nhắc nhở các cơ sở cung cấp dịch vụ, kinh doanh internet, game công cộng và kinh doanh sách, báo lưu ý chấp hành nghiêm quy định, không để xảy ra tình trạng trẻ em trốn học chơi game online. Hàng năm, tổ chức trên hơn 120 cuộc kiểm tra tại 331 cơ sở internet - game online và 12 cơ sở phát hành sách, báo trên địa bàn tỉnh. Xử lý kịp thời các cá nhân, đơn vị vi phạm. Hướng dẫn và cấp 07 giấy phép tài liệu không kinh doanh cho các đơn vị liên quan tuyên truyền giáo dục, pháp luật, hướng dẫn và chăm sóc trẻ em với hơn 290.000 bản.

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền cho cha mẹ học sinh các nội dung có liên quan đến giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, kỹ năng sống cho học sinh để cha mẹ học sinh có tác động đến con em mình. Chỉ đạo thành lập Tổ tư vấn tâm lý học đường ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông để thực hiện công tác tư vấn cho học sinh. Tăng cường phổ biến, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của học sinh tuân thủ các quy định và các kỹ năng phòng, chống tai nạn, đuối nước trẻ em; tuyên truyền vận động cha mẹ học sinh đăng ký cho con em tham gia các lớp phổ cập bơi do nhà trường, địa phương tổ chức. Tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề bạo lực, tâm lý học sinh thuộc dự án Học tập cho trẻ em”. Trang bị kiến thức và kỹ năng cho trẻ em biết cách phòng chống bị xâm hại, đảm bảo quyền học tập của các em trong môi trường sống lành mạnh, thân thiện.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Hội thi văn nghệ Thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp; Liên hoan văn nghệ thiếu nhi “Tiếng hát Sơn Ca”; hội thi nét đẹp tuổi thơ, karaoke, tổ chức tập huấn phần mềm, hướng dẫn các em thiếu nhi học Anh văn online, tin học cơ bản, kỹ năng đọc sách cho trẻ em; xây dựng, đổi mới môi trường “vui đọc, vui học” thân thiện cho các em. Trẻ em từ 16 tuổi trở xuống tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa do địa phương quản lý được miễn thu phí theo Nghị quyết số 212/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công

trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, khám phá các di tích văn hóa, lịch sử của đất nước, làm tăng thêm tinh thần yêu quê hương của các em. Hàng năm, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh và Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố đều có kế hoạch mở các lớp năng khiếu hè dành cho trẻ em như: hát, múa, võ thuật cổ truyền, đàn organ, ca cổ,... thu hút hàng trăm lượt trẻ em tham gia. Qua đó, tuyển chọn, đào tạo đội ngũ kế thừa, bổ sung nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật, thể thao trên địa bàn Tỉnh. Tổ chức các lớp năng khiếu như: Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Đồng Tháp (năm 2016 và năm 2019); Hội thi bơi, lặn và cứu đuối tỉnh Đồng Tháp; Giải trẻ Taekwondo, Karate, Vovinam, Võ Cổ truyền, Giải Bóng đá, bơi lội học sinh cấp Tiểu học và Trung học cơ sở, giải bóng đá các lớp trong trường học, Bóng đá U13...thu hút hàng nghìn người tham gia. Mở được 3.896 lớp phổ cập bơi, dạy cho 98.863 em trong độ tuổi từ 7 đến 15 biết bơi và phối hợp Sở Lao động - TB&XH, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện dự án phòng, chống đuối nước trẻ em do Quỹ từ thiện Bloomberg hỗ trợ tại địa bàn 15 xã của 4 huyện, kết quả đã thực hiện mở 128 lớp, dạy bơi cho 2.560 trẻ em từ 6 - 15 tuổi; mở 120 lớp tập huấn kiến thức về phòng, chống đuối nước cho trẻ em, có 6.000 trẻ tham dự.

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thường xuyên hướng dẫn các chi, tổ, hội tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn, hướng dẫn cho các bà mẹ, người nuôi dưỡng trẻ kiến thức chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em; phổ biến kiến thức pháp luật có liên quan đến trẻ em...Kết quả, các cấp Hội tổ chức tuyên truyền 30.914 cuộc với 694.347 lượt hội viên nữ tham dự (694.347 lượt/277.826 hội viên (đạt 100%), số lượt nghe trung bình 2,4 lần/hội viên). Qua đó tạo sự chuyển biến đáng kể cho cán bộ, hội viên phụ nữ nhận thức đúng đắn hơn về kỹ năng làm cha mẹ, biết cách nuôi dạy và giáo dục con cái tốt hơn, chú ý quan tâm nhiều hơn đến quyền của trẻ em. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh, các trường học và các cơ quan, đơn vị khác tổ chức 341 hoạt động ngoại khóa, tập huấn, phổ biến cho trẻ về quyền trẻ em, kỹ năng sống, phòng, chống đuối nước, xâm hại, bạo lực và an toàn giao thông...Bên cạnh, các cấp Hội còn phối hợp tổ chức các hoạt động như: 24 buổi sinh hoạt chuyên đề “Kỹ năng xây dựng gia đình tiến bộ và hạnh phúc, phòng chống xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em gái; vai trò của phụ nữ trong phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới gắn với tư vấn chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ; tổ chức 06 hội thi “Gia đình yêu thương”, “Bữa cơm Gia đình ấm áp yêu thương” gắn với ATVSTP, hội thi vì sự tiến bộ phụ nữ, hội thi tuyên truyền viên giỏi về “Phòng, chống bạo lực và xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em”; 05 hội thảo nhóm phụ nữ có con dưới 16 tuổi về thực trạng và giải pháp phòng ngừa xâm hại tình dục ở trẻ em, trẻ vị thành niên; hướng dẫn dinh dưỡng cho các bà mẹ; diễn đàn đối thoại trẻ em; 14 cuộc tọa đàm “Vai trò phụ nữ trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em”; tham gia 04 diễn đàn chính quyền đối thoại với nhân dân qua sóng phát thanh của Huyện, chủ đề “Phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình bình đẳng - hạnh phúc - tiến bộ”, diễn đàn lắng nghe phụ nữ và trẻ em nói về chủ đề "An toàn cho phụ nữ và trẻ em".

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở cơ sở, trong dịp hè, đã tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ cho trẻ em trên địa bàn cụm tuyển dân cư; tổ chức các buổi đối thoại, tọa đàm trong

trường học, hội thi vẽ tranh, để nói lên những ước mơ, tâm tư, nguyện vọng của các em...thông qua các hoạt động đã thu hút trên 118.900 lượt trẻ em tham gia.

4. Nâng cao năng lực thực hiện quyền tham gia của trẻ em

a) Mục tiêu:

Nâng cao năng lực trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách về bảo đảm quyền tham gia của trẻ em cho các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em, chú trọng đối tượng cán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, giáo viên, cán bộ Đoàn, Đội, cha mẹ và trẻ em; xây dựng quy trình, tiêu chuẩn, tài liệu hướng dẫn thực hiện và nâng cao năng lực theo dõi, đánh giá việc thực hiện quyền tham gia của trẻ em.

b) Nội dung thực hiện:

Sở Lao động - TB&XH duy trì họp hàng quý và tập huấn cho Nhóm phóng viên Măng non cấp tỉnh từ năm 2016 - 2018, có 210 lượt em là lực lượng nòng cốt đại diện cho 12 huyện, thị, thành phố trong tỉnh tham gia, các em được tập huấn kỹ năng viết tin bài, kỹ năng phòng tránh đuối nước, xâm hại trẻ em, kỹ năng thuyết trình... Trong năm 2019 - 2020, để nâng cao năng lực của trẻ em, Sở Lao động - TB&XH đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho Nhóm trẻ em nòng cốt gồm 84 trẻ em của 84 trường THCS và Nhóm trẻ em này đã tổ chức 254 cuộc truyền thông dưới cờ, với sự hỗ trợ của Tổng phụ trách đội, chủ đề xoay quanh các vấn đề đang nổi cộm tại trường học đang có ảnh hưởng đến cuộc sống, học tập, sinh hoạt của các em như: phòng chống đuối nước, xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống bạo lực học đường, an toàn trên môi trường mạng... thu hút trên 50.000 lượt học sinh tham gia; Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức nâng cao kỹ năng sinh hoạt cho Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ "Cha mẹ trò chuyện với con" cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã, huyện có mô hình và thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ; tổ chức hội thảo "Đánh giá vai trò của người mẹ trong việc phát huy sự tham gia của trẻ em". Ngoài ra hàng năm, phối hợp cùng Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong Tỉnh. Tập huấn cho 12 cán bộ làm công tác trẻ em của Phòng Lao động - TB&XH huyện, thị, thành phố và 144 cán bộ là thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trẻ em tại các xã, phường, thị trấn những kỹ năng, kiến thức nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Câu lạc bộ tại địa phương, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh và phát huy quyền tham gia của trẻ em.

5. Xây dựng, thực hiện các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em

a) Diễn đàn trẻ em

- Mục tiêu:

Diễn đàn trẻ em được tổ chức theo 3 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã định kỳ 01 năm/lần vào thời điểm Tháng hành động vì trẻ em hàng năm.

- Nội dung thực hiện:

+ Hàng năm, từ năm 2016 - 2020, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Diễn đàn trẻ em tại 03 cấp tỉnh, huyện, xã, với 637 cuộc Diễn đàn thu hút trên 22.838 lượt em tham dự. Tổ chức đưa 01 trẻ em đại diện trẻ em Việt Nam tham dự diễn đàn Asean tại Hà Nội trong tháng 6/2016. Có 08 em được chọn đại diện cho trẻ em Đồng Tháp tham dự Diễn đàn trẻ em cấp quốc gia lần thứ V/2017 và lần thứ VI/2019 diễn ra tại Hà Nội. Diễn đàn trẻ em cấp Tỉnh được diễn ra trong 02 ngày, trung bình có khoảng 100 em/cuộc, các em được tham gia giao lưu, chia sẻ, làm quen và thể hiện kỹ năng bản thân do Ban tổ chức đưa ra, được chia nhóm và tham gia thảo luận các chủ đề quan tâm và trình bày ý kiến, kiến nghị, đề xuất với các Sở, Ngành, Đoàn thể tỉnh. Nội dung các em trao đổi với các cấp lãnh đạo xoay quanh những vấn đề như: Làm thế nào để phòng ngừa, loại bỏ nguy cơ xâm hại, bạo hành trẻ em; bạo lực học đường; trẻ em bỏ học để lao động kiếm sống; những giải pháp nhằm giảm thiểu và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; giáo dục kiến thức về giới tính, sức khỏe vị thành niên; cần có biện pháp răn đe giáo dục đối với trẻ em vi phạm pháp luật. Thông qua các hoạt động đối thoại trực tiếp đã giúp lãnh đạo các Sở, Ngành, Đoàn thể hiểu được những vấn đề các em quan tâm và bức xúc, để có những giải pháp hiệu quả, thiết thực trong chương trình, kế hoạch của ngành.

+ Sở Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều cách làm mới nhiều mô hình hay được nhân rộng: “Bàn trà phụ huynh”; “Ông kính học đường”...phần lớn các trường từ cấp THCS trở lên đều tổ chức đối thoại giữa cán bộ quản lý, nhà giáo với người học thông qua tiết sinh hoạt dưới cờ; tổ chức những buổi sinh hoạt, trò chuyện riêng trong hội trường; Tọa đàm “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”, thực hiện Thư viện thân thiện do Tổ chức Room to Read Việt Nam tài trợ cho 09 trường toàn phần và 09 trường bán phần năm 2019 và dự kiến nhân rộng thêm một số trường tại các địa phương. Văn nghệ học đường, thi tìm hiểu pháp luật, hội thi hùng biện, tổ chức phiên tòa giả định tại các trường THPT với các chủ đề phòng chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, văn hóa trong sử dụng các trang mạng xã hội, văn hóa giao thông. Phối hợp với Công an Tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức điểm các hoạt động tuyên truyền pháp luật, phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội, ký cam kết không vi phạm tại các đơn vị trường học (bình quân mỗi năm tổ chức tuyên truyền, ký cam kết điểm tại 12 đơn vị trường học thuộc các huyện, thị xã, thành phố với tổng số bình quân khoảng 20.000 cán bộ, giáo viên, học sinh dự, nghe). Trong năm học 2015-2016; 2016-2017, đối tượng được tuyên truyền được mở rộng đến cha mẹ học sinh trong các cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm với nhà trường. Triển khai một số hoạt động thiết thực nhằm ngăn ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em như: Phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học sinh, giáo viên nói không với hành vi bạo lực” trong nhà trường,... Thiết lập kênh thông tin như hộp thư góp ý, đường dây nóng và các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý các thông tin của học sinh; bảo mật cho người cung cấp thông tin.

b) Thăm dò ý kiến trẻ em

- Mục tiêu:

Các huyện, thành phố trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách có liên quan đến trẻ em tổ chức thăm dò ý kiến trẻ em.

- Nội dung thực hiện:

Từ năm 2016 - 2020, trước khi tổ chức Diễn đàn, Sở Lao động - TB&XH phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khảo sát lấy ý kiến trẻ em trong các Trường THCS trên địa bàn Tỉnh theo các chủ đề của từng năm, mỗi đợt có từ 6.000 đến 7.000 em tham gia phần mềm khảo sát ý kiến trẻ em trên internet. Qua khảo sát các em mạnh dạn trình bày ý kiến và nói lên tiếng nói của mình và được trình bày trong Diễn đàn trẻ em các cấp.

c) Câu lạc bộ quyền tham gia của trẻ em

- Mục tiêu:

Câu lạc bộ trẻ em được thành lập, tổ chức hoạt động tại nhà trường và cộng đồng, thuộc 144/144 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

- Nội dung thực hiện:

Trong tỉnh, 144 Câu lạc bộ trẻ em được thành lập, mỗi xã 01 Câu lạc bộ, đã tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em; có từ 30 - 40 em tham gia/lần; 01 năm sinh hoạt 6 lần, mỗi lần sinh hoạt được hỗ trợ kinh phí là 500.000 đ/lần sinh hoạt, thu hút trên 52.992 lượt trẻ em tham gia.

d) Các chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng

- Mục tiêu:

Hàng năm có 12 chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện tại nhà trường và cộng đồng liên quan đến quyền tham gia của trẻ em.

- Nội dung thực hiện:

Chương trình, hoạt động với mục đích giúp trẻ em có kiến thức, kỹ năng đưa ra những đề xuất, sáng kiến, xây dựng dự án, kế hoạch và tổ chức các hoạt động nhằm giải quyết các nhu cầu của trẻ em trong nhà trường, cộng đồng, xã hội với sự giám sát và hướng dẫn, hỗ trợ của người lớn, đã có 08 chương trình trẻ em khởi xướng được tại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở, trong đó Tỉnh hỗ trợ 04 mô hình, huyện, thị thực hiện 04 mô hình, mỗi mô hình được triển khai thực hiện với kinh phí hỗ trợ 5 triệu đồng.

- Bên cạnh đó, nhằm tăng cường sự tham gia của trẻ em thông qua việc trẻ em tự viết tin, bài phản ánh sát thực tình hình thực hiện Quyền trẻ em theo luật pháp quy định và các vấn đề khác xâm phạm đến quyền trẻ em tại địa phương. Nhóm phóng viên Măng non cấp tỉnh tiếp tục duy trì sinh hoạt và cộng tác viết tin bài với Ban chủ nhiệm quản lý nhóm. Từ khi thành lập đến nay các em cung cấp, phản ánh gần 140 tin, bài viết; có một số tin bài được cộng tác đăng trên Báo Đồng Tháp,

cổng thông tin của Sở Lao động - TB&XH, website Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp.

- Ngoài ra, chương trình phát thanh măng non tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trong năm học 2016 - 2017 tiếp tục phát huy hiệu quả, các liên đội đã cho ra mắt 459 câu lạc bộ phát thanh măng non thu hút 9.180 đội viên, học sinh tham gia, tổ chức 8.631 chương trình phát thanh tại liên đội với nội dung linh hoạt theo chủ đề tháng có liên quan đến các em.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Sở, Ngành, Đoàn thể, trường học trên địa bàn Tỉnh triển khai nhiều mô hình mới phục vụ cộng đồng hiệu quả như: Thư viện xanh; Ngày hội sách và văn hóa đọc; Thư viện lưu động phục vụ thanh thiếu nhi; Chương trình Hè vui đọc sách, Tuyên truyền giới thiệu sách Học tập làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh;... Nổi bật là mô hình Thư viện xanh, chương trình “Chuyến xe tri thức” hướng dẫn kỹ năng đọc sách cho thanh thiếu nhi tại các xã vùng sâu, vùng xa, xã nông thôn mới, thu hút hơn 800 em tham gia/mỗi lần và phục vụ Xe Thư viện Thông minh lưu động thu hút 400 em tham gia/lần. Trao tặng tủ sách khuyến học cho các điểm TTVH-HTCD và các Hội quán trong Tỉnh; luân chuyển trên 10.000 bản sách/năm phục vụ tại các trường học, trại giam, thư viện cấp huyện, các điểm Bưu điện văn hóa xã.

- Hội Liên hiệp phụ nữ triển khai các mô hình như: 01 nhóm trẻ gia đình với 30 thành viên (*huyện Tam Nông*), 09 CLB nữ thanh với 205 thành viên, 10 CLB người lớn gương mẫu trẻ em chăm ngoan và CLB ông bà cháu với 269 thành viên (*huyện Tháp Mười, TP. Cao Lãnh, huyện Tam Nông*), 04 CLB cha mẹ với con cái/lắng nghe, thấu hiểu 132 thành viên (*huyện Lai Vung*),... Mô hình “Bảo vệ trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” (*Xã Thông Bình – huyện Tân Hồng*); Câu lạc bộ “Ước mơ xanh” (*phường 3 – TP. Sa Đéc*); Tổ “Thông tin nhanh phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em” (*xã Tân Khánh Đông - TP. Sa Đéc*).

6. Theo dõi, kiểm tra, giám sát Chương trình

Sở Lao động - TB&XH thường xuyên giám sát và lồng ghép theo dõi, giám sát các hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em tại các địa phương, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn địa phương thực hiện đảm bảo nội dung, hình thức và đạt chất lượng về sự tham gia của trẻ em tại các Diễn đàn trẻ em, trong khảo sát ý kiến trẻ em, sinh hoạt Câu lạc bộ trẻ em... Các cấp Hội phụ nữ tổ chức giám sát chuyên đề về việc thực hiện Luật PCBLGD, Luật Trẻ em, chế độ chính sách về cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi ...bằng nhiều hình thức hoạt động, các cấp Hội đã trực tiếp và gián tiếp thực hiện các nội dung về giám sát, có ý kiến đối với dự thảo chương trình, kế hoạch về phòng, chống xâm hại trẻ em và bảo vệ trẻ em. Tổ chức các hoạt động trong công tác phối hợp giữa Đoàn thanh niên và Hội LHPN các cấp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giữa hai đơn vị. Qua đó, tác động tích cực đến hoạt động phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, còn mạnh dạn lên tiếng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em trên địa bàn khi có các vụ việc xảy ra; chủ động trao đổi cơ quan chức năng, tư vấn, hỗ trợ các vấn đề liên quan quyền lợi hợp

pháp của trẻ em; thăm hỏi, động viên kịp thời các em bị xâm hại đúng với vai trò của Hội.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả thực hiện

- Nhìn chung các hoạt động của kế hoạch thực hiện đều đạt mục tiêu đề ra, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ngành, Đoàn thể Tỉnh liên quan trong việc triển khai thực hiện Quyết định 1235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới. Trẻ em tham gia nhiều vào các hoạt động lấy ý kiến trong các lần tổ chức Diễn đàn, khảo sát ý kiến trẻ em; các chương trình, kế hoạch của Sở, Ngành, Đoàn thể Tỉnh xây dựng có sự lồng ghép hoạt động nhằm thực hiện các đề xuất, kiến nghị của trẻ em nhằm giúp việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em được tốt hơn. Từ đó, góp phần hạn chế các tình trạng trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại, bị bóc lột trong những năm qua.

- Trong triển khai và thực hiện các nội dung về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố.

2. Những khó khăn vướng mắc

- Một số địa phương còn thiếu quan tâm chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch để triển khai cho cơ sở. Công tác thống kê, cập nhật số liệu chưa đầy đủ. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát về công tác bảo vệ trẻ em chưa thường xuyên; sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể chưa liên tục và quyết liệt; chưa kịp thời phát hiện, đề xuất, kiến nghị những giải pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ các quyền cơ bản của nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và nhóm trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại.

- Việc triển khai nhân rộng các mô hình hay trong toàn tỉnh còn chậm; trong nhận thức, một số viên chức còn chưa xác định rõ yêu cầu, nội dung, những việc cần làm cụ thể. Công tác giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em tại các đơn vị có nơi đôi lúc chưa sâu sát, chưa được thường xuyên nên một số đơn vị triển khai thực hiện còn hạn chế.

- Kinh phí hoạt động chi hỗ trợ các phong trào rất hạn chế nên phần nào ảnh hưởng đến việc tổ chức cũng như việc huy động nhà trường, cộng đồng và tất cả các học sinh tham gia.

3. Nguyên nhân

- Nhận thức của một số gia đình trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em còn hạn chế, chủ quan cho nên vẫn còn xảy ra tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị đuổi nước trong năm...

- Nhiệm vụ công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em ở cấp xã được giao cho Cộng tác viên công tác xã hội, mức thù lao thấp nên lực lượng này thường xuyên thay đổi, dẫn đến khó khăn trong việc quản lý trẻ em, phải đào tạo liên tục.

- Nguồn lực kinh phí địa phương còn hạn hẹp nên chủ yếu lồng ghép vào các kế hoạch khác để thực hiện.

Trên đây là báo cáo, đánh giá sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020./.

Nơi nhận:

- Cục TE-Bộ LĐ-TB&XH;
- Lưu: VT, P.TE-BĐG.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thị Hoa Nàng